

ปลอดเต้านسوبโก่ง หม้อบ้านผี กินงบ3.5แสนล้าน

ป่าไม้ให้กรมชลฯแจ่งจับ นายทุนปลุกมืออบกอดตัน

ฉาวโฉ่กันไม่หยุดยั้ง “นายทุน” บุกรุกพื้นที่สร้างหมู่บ้านผีheimเกริมหนัก ไม่สนประกาศเตือนห้ามก่อสร้างของทางการ กลับปลุกมือระดมเครื่องจักรหนักและใช้รถแบ็กโฮเร่งทำการปรับ ♦ อ่านต่อหน้า 15

บ้านผี □ **ต่อจากหน้า 1**
หนักดินปลูกบ้านในพื้นที่สร้างเขื่อน 2 แห่ง หวังงานเงินชดเชยหลังละด้านอย่างต่อเนื่อง พ่อเมืองชัยภูมิอุณขาดเคยใช้ไม้นวมไม่ได้ผลต้องเจอไม้แข็ง จ่อเคาะขรก.-จนท.เอี่ยวออกเลขที่บ้าน ขณะที่ จนท.กรมชลฯ เตรียมแจ้งความถูกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ สร้างบ้านผี ผอ.ดีเอสไอแนะท่าเตรียมรับ “หมู่บ้านผี” เป็นคดีพิเศษ ด้านป.ป.ช.แนะรัฐเร่งสอบควม ขณะที่ชาวบ้านฮึดสู้ไม่ได้เงินชดเชยปลุกมืออบฮือประท้วงแฉส่วน “ปลอด” บิด ทหารือเกาหลิได้ไม่เกี่ยวประมูลโครงการทำ “กบอ.” ตั้ง “รอยล” เป็นป.ช.อนุกรรมการติดตามปริมาณน้ำฝึปีนี วางแผนระบายน้ำให้เป็นระบบ “ปรป.” จับ 5 ปม ข่มรัฐถลุงงบเงินกู้ 3.5 แสนล้าน

กรณีนายพรศักดิ์ เจียรณัย ผวจ.ชัยภูมิ สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังพบกลุ่มนายทุนและกลุ่มชาวบ้านเข้ามาดำเนินการก่อสร้างหมู่บ้านผีจำนวน 4 แห่ง บริเวณพื้นที่เตรียมก่อสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร และเขื่อนขาง

นาดี ใน อ.หนองบัวระเหว และ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหาอุทกภัย งบประมาณ 3.5 แสนล้านบาทของรัฐบาล เพื่อหวังได้รับเงินชดเชยหลังละ 1 ล้านบาท จนกระทั่งทาง จ.ชัยภูมิ ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปปิดป้ายประกาศห้ามก่อสร้างบ้านในพื้นที่บริเวณสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร พร้อมกับดำเนินการถอนเลขที่บ้านแล้วกว่า 600 หลัง เพื่อป้องกันการอ้างขอรับเงินชดเชย ตามที่ “เดลินิวส์” ได้เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่อง

ความลับหนัก เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 พ.ค. ผู้สื่อข่าวจากส่วนกลางได้ลงสำรวจพื้นที่เตรียมก่อสร้าง 2 เขื่อนใหญ่ใน จ.ชัยภูมิ ทั้งบริเวณรอยต่อการก่อสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชรในพื้นที่ 5 หมู่บ้านของ ค.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว และ ค.โป่งนก อ.เทพสถิต เนื้อที่กว่า 8,500 ไร่ และที่บริเวณเขื่อนขางนาดีในเขตรอยต่อ ค.โคกสะอาด และ ค.บ้าน ของ อ.บ้านเขว้า ในเนื้อที่กว่า 18,700 ไร่ โดยพบว่ายังมีกลุ่มคนงานนำรถบรรทุกอุปโภคก่อสร้าง เครื่องจักรหนัก และรถแบ็กโฮเข้ามาเร่งปรับพื้นที่ก่อสร้างบ้านผี เพื่อ

หวังรับเงินชดเชยจากการสร้างเขื่อนอย่างต่อเนื่อง ชนิดไม่เกรงกลัวต่อความผิด ทั้งที่ทาง จ.ชัยภูมิ ได้สั่งห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้มีการสร้างบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ในพื้นที่สร้างเขื่อนอีก

ด้านนายพรศักดิ์ เจียรณัย ผวจ.ชัยภูมิ เปิดเผยว่า จากนี้ทางราชการจะให้มาตรการจากเขาไปหาหนักกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยแต่งตั้งนายนิพนธ์ ศิริตตนิพนธ์ รอง ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีหมู่บ้านผี ทั้งการก่อสร้างบ้านพัก ชดเชย ปลุกต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ในพื้นที่สร้างเขื่อนเพื่อหวังเงินชดเชย จะให้คณะทำงานลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ บุคคลที่เกี่ยวข้องมีเจตนาทุจริตแอบแฝงหรือไม่อย่างไร และให้รายงานผลให้ทราบภายใน 7 วัน ส่วนเรื่องที่มีข้าราชการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเรืกรับผลประโยชน์ในการออกใบแจ้งที่อย่างผิดปกติกักับชาวบ้านกว่า 600 รายนั้น ขณะนี้ได้สั่งการให้กอบพิศุทธิ์ บุญพรพรรณพงศ์ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงไปสอบสวนพร้อมกับให้ส่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่โดยด่วนต่อไป

ขณะเดียวกัน ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้นายชนนชัย สวัสดิวิโร ผอ.โครงการชลประทาน จ.ชัยภูมิ ประสานกับภาคอิสระ พรรคเศรษฐกิจ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชัยภูมิ เตรียมเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและกลุ่มชาวบ้านที่บุกรุกพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนโปร่งขุนเพชร ที่ สก.หนองบัวระเหว ซึ่งถือเป็นการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในกรณีที่ยังมีผู้ไม่ยอมเชื่อฟังคำประกาศของทางจังหวัด และยังคงดำเนินการก่อสร้างบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ในเขตพื้นที่เตรียมการก่อสร้างเขื่อนเพื่อหวังเงินชดเชยอีก

ด้าน พ.ศ.อ.พีระพงษ์ อุดมพรวิวัฒน์ ผกก.สก.หนองบัวระเหว เปิดเผยว่า ในส่วนที่ทางจ.ชัยภูมิ จะมอบหมายให้ชลประทานจังหวัดเจ้าของพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อนโปร่งขุนเพชรเข้าแจ้งความกับตำรวจท้องที่นั้น ตอนนี้อยู่ไม่ได้รับการประสานว่าจะเข้าแจ้งความเมื่อใด หากมีการเข้ามาแจ้งความทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พร้อมจะเร่งดำเนินการเร่งรัดในส่วนของคุณีให้ทันที

ขณะที่นายธานีพร เปรมปรีดี ผอ.ศูนย์ป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในคดีทุจริตสอบบรรจุครูผู้ช่วยในพื้นที่ จ.วังสะพุง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ว่า กรณีพบกลุ่มนายทุนเข้ามาดำเนินการก่อสร้างหมู่บ้านที่ จ.ชัยภูมิ ขณะนี้ทราบเพียงว่าจะมีการส่งให้ทางดีเอสไอรับดำเนินการให้อีกทางหนึ่ง แต่ยังไม่มีการแจ้งมาอย่างเป็นทางการ หากทางจ.ชัยภูมิ ส่งเรื่องให้อธิบดีดีเอสไอเมื่อไหร่ ก็คงจะมีการรับเป็นคดีพิเศษและสั่งการให้เร่งดำเนินการตรวจสอบทันที

ด้านนายวัลลภ บำรุงสวัสดิ์ แกนนำชาวบ้านรายหนึ่ง กล่าวว่า หากทางราชการจับได้หรือไม่ยอมจ่ายเงินชดเชยค่าเวนคืนที่ดินให้จากการสร้างเขื่อนในครั้งนี้ ทางชาวบ้านก็จะมีการต่าง ๆ ออกมาขัดขวางหรือออกมาเคลื่อนไหวเดินขบวนแน่นอน จึงอยากให้ทางราชการได้แยกแยะระหว่างชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างจริงจัง กับกลุ่มนายทุนที่เข้ามาก่อสร้างบ้านเพื่อหวังผลประโยชน์ล่าชดเชยจำนวนมหาศาล

อีกด้านหนึ่ง นายมนตรี รองอธิบดี อธิบดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาตรการป้องกันทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

ซึ่งได้นำเสนอแผนแนวทางการป้องกันการทุจริตโครงการลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท ต่อรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา กล่าวถึงข่าวที่อดีตนักการเมืองและนายทุนได้เข้าไปก่อสร้างบ้านเรือนเพื่อหวังเงินชดเชยจากทางภาครัฐ ในโครงการก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ว่า กรณีที่ป.ป.ช. ได้ทำข้อเสนอไปยังรัฐบาลนั้น เป็นเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ที่รัฐบาลกำลังจะดำเนินการตามวงเงินงบประมาณ 3.5 แสนล้านบาท เพื่อชี้ให้เห็นถึงช่องว่างของการดำเนินการและอาจมีการทุจริตเกิดขึ้นได้ เพื่อให้รัฐบาลตระหนักก่อนการดำเนินการ

“ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งระบุว่ามีการเมือง กลุ่มข้าราชการหรือนายทุนไปดำเนินการ

ก่อสร้างบ้านเพื่อหวังเงินชดเชยจากโครงการที่รัฐได้ดำเนินการไปแล้วนั้น เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและถ้าหากใครมีข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวมีการเอื้อประโยชน์หรือฮั้วกับบางฝ่าย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ ก็สามารถนำพยานหลักฐานมาขึ้นให้ป.ป.ช.ตรวจสอบได้” นายมนตรี ระบุ

ขณะที่ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) กล่าวว่า ทาง กบอ. จะตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันการฉ้อฉลก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างหรือพื้นที่ เพื่อเรียกข้อเท็จจริงจากรัฐบาลเข้ามาตรวจสอบกรณีการสร้างหมู่บ้านนี้ โดยคณะกรรมการชุดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และข้าราชการจากกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากมีความซื่อสัตย์แล้วว่าจะไม่มีกระบวนการเข้าไปก่อสร้างบ้านเพื่อต้องการเงินค่าชดเชย และจากการติดตามข่าวระบุว่า ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีการดำเนินการกับผู้ทุจริต โดยได้รับรายงานว่ามีนายทุนที่เข้าไปออกทุนให้ชาวบ้านไปก่อสร้างบ้านเรือนในพื้นที่ที่จะสร้างเขื่อน มีข้าราชการเป็นผู้รับ รวมแล้วผู้คัดค้านการก่อสร้างเขื่อนกลุ่มหนึ่งเข้าไปผสมโรงด้วย

“ในส่วนของการข่าวการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวนั้น ได้สั่งการให้ทางกรมชลประทานไปตรวจสอบแล้ว และกรณีเช่นนี้ยังเกิดขึ้นที่เขื่อนห้วยโสมงที่เป็นโครงการพระราชดำริ โดยมีนายทุนเข้าไปปลูกยางในพื้นที่ สปก. ซึ่งนายทุนไม่ใช่เจ้าของพื้นที่อยู่แล้ว เพราะเจ้าของพื้นที่ สปก. จะต้องเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ รวมถึงมีการชดเชยเงินให้นายทุนด้วย ผมไม่เข้าใจว่าเหตุใดข้าราชการจึงจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้เป็นจำนวนกว่า 100 ล้านบาทแล้วด้วย และขณะนั้นยังทำทำจะให้นายทุนตัดต้นไม้ทิ้ง ทั้งที่เป็นทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งผมก็ได้คาดโทษไปแล้วว่าตัดต้นไม้เมื่อไหร่ ขายเมื่อไหร่จะมีบทลงโทษแน่ เพราะถือว่าผมได้พูดไปแล้ว” นายมนตรี ระบุ

ที่วังสะพุง จ.ชัยภูมิ นายมนตรี รองอธิบดี อธิบดีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ให้

สัมภาษณ์ก่อนการประชุม กบอ. ว่า การประชุมในวันนี้จะเน้นเรื่องโครงการปลูกป่า ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ประสบความสำเร็จ และจากที่เคยให้กระทรวง ทบวง กรม รับผิดชอบ จากนี้รัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการเอง ซึ่งจะทำการส่งการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้จะเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพาะพันธุ์ต้นไม้ ส่วนเรื่องการประมูลที่ไออาร์โอโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลนั้น ขอยืนยันว่าจะไม่มีการวิ่งเต้นเพื่อให้ชนะการประมูล อีกทั้งคนก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการประมูลได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการดูรายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบริษัทที่เสนอมา และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะส่งไปให้ภชทลง จันทราสุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการคัด

เลือกโครงการเพื่อออกแบบและบริหารทรัพยากรน้ำ พิจารณาต่อไป

นายปลอดประสพ ยังกล่าวถึงการหารือกับนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ระหว่างเดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำทางด้านน้ำที่จ.เชียงใหม่ ด้วยว่า ไม่ได้หารือกันในเรื่องการประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำ แต่เป็นการหรือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไทยและเกาหลีใต้ โดยไทยยืนยันว่าเราจะไม่มีการประมูลในส่วนนี้ แต่หากเกาหลีใต้ต้องการศึกษาที่ออกค่าใช้จ่ายเอง และทางเกาหลีใต้ได้รับปากว่าจะทำการศึกษา

ทั้งนี้ ภายหลังจากประชุม นายปลอดประสพ ให้สัมภาษณ์ว่า ทาง กบอ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดการน้ำภาคเหนือประจำปี 2556 โดยให้นายรอยด จิตรดอน ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สตาท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ปริมาณน้ำฝนในภ.เหนือ เพื่อวางแผนรับมือและการระบายน้ำอย่างเป็นระบบมากขึ้น หลังจากประเทศไทยเคยได้รับบทเรียนครั้งร้ายแรงเมื่อปลายปี 64 ที่ผ่านมาก ทั้งนี้เชื่อว่าจากการลงทุนก่อสร้างระบบการรับมือสถานการณ์จากเดิมตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำของประเทศ วงเงิน 3.5 แสนล้านบาทแล้ว จะไม่เกิดอันตรายจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในภ.เหนือแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม กบอ. ได้เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติการโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูผืนดินป่าต้นน้ำ รวมถึงโครงการประชาสัมพันธ์ 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชาธิมา เจริญพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมโภชฉลองเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 ตามโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและดิน ฝ่ายแล้ว ในกิจกรรมการปลูกป่าราชธัญจังหวัด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการขึ้น 1 ชุด เพื่อกำกับดูแลโครงการ

นี้ให้ชัดเจนและโปร่งใสต่อไป และ กบอ. จะนำโครงการดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเรื่องการขยายเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พื้นที่สูงและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ โดยที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในเรื่องนี้ รวมถึงยังเห็นชอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในโครงการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำ ถึงบรรจุน้ำขนาด

กลาง วงเงิน 318,400,000 บาท เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ประสบภัยแล้งระดับรุนแรง จำนวน 16 จังหวัด ทั้งนี้งบประมาณได้ผ่านการเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว

อีกทั้ง ที่ประชุมเห็นชอบตามที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2558 และที่ประชุมได้รับทราบถึงการรอบวงเงินโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2558 ของ กปภ. โดยให้เงินอุดหนุนเฉพาะโครงการ และโครงการฯ ผ่านคณะกรรมการวิชาการและวิเคราะห์โครงการฯ ซึ่งมีนายอภิชาติ อนุกุลอำไพ เป็นประธาน ก่อนยกเสนอที่ประชุม กบอ. เพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงโครงการเงินกู้ 3.5 แสนล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล ว่า พรรคประชาธิปัตย์ขอตั้งข้อสังเกต 5 ประการ คือ 1. มีผู้เข้าร่วมประมูลหลายรายถอนตัวจากประมูล และมีกระแสข่าวการกำหนดงบประมาณในสำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กบอ.) ไม่สอดคล้องกับแรงงาน หรือสิ่งที่จะบูรณะแต่ละแผนงาน เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ำบางแห่ง ซึ่งที่สุดแล้วอาจทำให้โครงการนี้เดินหมักต่อไปไม่ได้ 2. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนทำให้เกิดการต่อต้านการทำโครงการ เช่น มีข่าวว่าบริษัทแห่งหนึ่งจะไปสำรวจที่จุดเก็บน้ำแล้วถูกประชาชนขัดขวาง นีถือเป็นเรื่องผิดปกติหนึ่งในอนาคต เพราะรัฐบาลหมกเม็ดข้อมูล

3. ปัญหาการเวนคืนที่ดิน รัฐบาลมอบภาระให้บริษัทเอกชนไปต่อรอง ทำให้ไม่สามารถประเมินราคาที่ดินที่แท้จริงในแต่ละจุดได้ จึงไม่สามารถประเมินความคุ้มค่า หรือความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ 4. มีการค้ำซื้อที่ดินล่วงหน้าเพื่อเพิ่มราคาที่ดิน และ 5. ขณะนี้ดูเหมือนมีบางบริษัทที่ยื่นซองประมูลจะรู้ตัวล่วงหน้า และจะมีการลงพื้นที่ของประชาชนในพื้นที่เวนคืนที่ดินก่อนการเวนคืนที่ดิน และจะเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยจะเกิดอนุสาวรีย์แห่งการทุจริตหรือไม่

ต้นฉบับไม่สมบูรณ์